
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๓ 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๓ 3 

ณ  ห้องประชมุ ชั้น ๔ อาคารเทพนม เมืองแมน 4 

 *********************** 5 

ผู้มาประชุม 6 

๑. รศ. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. รศ. ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดี กรรมการ 
๓. ผศ. ดวงใจ มาลัย รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา       กรรมการ 
๔. รศ. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
๕. รศ. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม กรรมการ 
๖. ผศ. อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๗. รศ. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๘. รศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 

๙. รศ. ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
๑๐. รศ. จารุวรรณ ธาดาเดช หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๑๑. ผศ. ทวี  สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 

๑๒. รศ. อาภาพร  เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
๑๓. รศ. พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
๑๔. ผศ. สุคนธา ศิร ิ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๑๕. อ. ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๑๖. รศ. สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
๑๗. รศ. มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๘. รศ. พิทยา จารุพูนผล รักษาการหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
๑๙. อ. กิตติพงศ์ พลเสน หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
๒๐. รศ. พัชราพร เกิดมงคล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

๒๑. รศ. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๒. ผศ. มลินี   สมภพเจริญ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๓. อ. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๔. นางยุพดี รักษ์มณ ี ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา กรรมการ 
๒๕. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 

 7 

 8 
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ผู้ไม่มาประชุม 1 

๑. รศ. มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย  
  2 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 3 

๑. อ. สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
๒. ผศ. จุฑาธิป ศีลบุตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
๓. ผศ. พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม 
๔. อ. ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๕. อ. พีรยา เอกจริยาวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. นางสาวสุนันทา ไตรภพ รักษาการหัวหน้างานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
๗. นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 4 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 5 

ก่อนการประชุม คณะได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระยะที่สอง ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 

โดย รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี กับบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ 7 

จํากัด (ยูเออี) โดย นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หลังจากเสร็จพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง8 

ความร่วมมือ ประธานฯ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 9 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะฯ 10 

        ๑.๑  เรือ่งแจ้งเพ่ือแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะ 11 

  ๑.๑.๑  แนะนาํบุคลากรใหม ่12 

๑) นางสาวปานหทัย  ศลิปชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานบริการเทคโนโลยี13 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) 14 

๒) นางสาววรรญาพร  กิติยวงศ์  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป  สังกัดสํานักงานบริการเทคโนโลยี15 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) 16 

   ๑.๑.๒  แสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะ 17 

 ๑) ขอแสดงความยินดี ในโอกาสท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชา  18 

จุลชีววิทยา ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 19 

 ๒) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกโภชนวิทยา ได้รับรางวัล  20 

รองชนะเลิศอันดับหน่ึง การแข่งขันนวัตกรรมอาหารฉายรังสี จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 21 

(องค์การมหาชน) ภายใต้หัวข้อ “อาหารพ้ืนถิ่นไทย พัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์” ณ ศูนย์การค้าอัมรินทร์ 22 

พลาซ่า เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นักศึกษาทีม MU Innovator ประกอบด้วยนายยศสรัล บุญทาตุ้ย, 23 

นางสาวนันทิชา บุรี  และนายยุทธพล วงษ์กิติโสภณ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อ.สมโชค   24 

กิตติสกุลนาม และ ผศ.วศินา ทาเขียว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 25 
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๓)  ขอแสดงความยินดี แด่นายกสิวิทย์ รอดเกลี้ยง ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา1 

สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม (สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐                2 

ในโอกาสได้รับรางวัล  สุดยอดนักธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาแนวคิดป้ันนักธุรกิจอุตสาหกรรม "Agro Beyond 3 

Academy" ประจําปี ๒๕๖๓ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 4 

  ๔) ขอแสดงความยินดี แด่คุณพฤทธ์ฤทธ์ิ (สมชาย) เลิศลีลากิจจา ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร5 

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที ่๓๓ สาขาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่ ๑๗ ในโอกาส6 

ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง "รองผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ7 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)" 8 

๕) ขอแสดงความยินดี แด่คุณปรียานันท์ ลิขติศานต์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 9 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร ์รุ่นที่ ๓๓ สาขาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่ ๑๗ ในโอกาสได้รับการ10 

แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง "ผู้อํานวยการกองความปลอดภัยแรงงาน" กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวง11 

แรงงาน 12 

   ๖) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคุณวิยะดา ศรีนาคนันทน์ 13 

ประธานบริหาร บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 14 

(MOU) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม สนับสนุนงานวิจัย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้ด้าน     15 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทยจาํกัด ณ 3 M 16 

Training Center นิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง โดยมี ผศ.ไชยนันท์ แท่งทอง หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและ17 

ความปลอดภัย Mr.Junghan Lee, RBGL/South East Asia Region, 3M Safety & Industrial Business 18 

Group และคณุโสภาพรรณ ไทยอาจ Thailand Country Sale Leader บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จาํกัด ลง19 

นามเป็นพยานร่วมในบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  20 

  ๑.๒ เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์คณะ 21 

   รศ.พัชราพร เกิดมงคล แจ้งว่า จากที่สภาอาจารย์คณะได้เสนอช่ือ ศ.ลีรา กิตติกูล เป็นอาจารย์22 

ตัวอย่าง ขณะน้ีได้ผ่านเข้ารอบแล้ว ซึ่งจะมขีั้นตอนการสัมภาษณ์อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของภาควิชา และศิษย์เก่า 23 

ประมาณวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อไป 24 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 

ระเบยีบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๘/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  27 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  โดยแก้ไข 28 

ดังน้ี 29 

 หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๒๒ คําว่า “Pseudomnas” แก้เป็น “Pseudomonas” 30 

   ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยแก้ไขตามที่เสนอ 31 
  32 
 33 
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ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา    1 

 ๓.๑  พิจารณาการเลือกสัดสว่นการลงทุนในการจัดหาประโยชน์ 2 

   รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ แจ้งว่า ศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานใน3 

การบริหารจัดการเงินรายได้ส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ได้แจ้งให้คณะฯ โดย4 

ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เลือกสัดส่วนการลงทุนในการจัดหาประโยชน์จากเงิน5 

รายได้คณะ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งศูนย์บริหารสินทรพัย์ได้กําหนดทางเลือกในการจัดสัดส่วนการลงทุนไว้ 6 

ดังน้ี 7 

         ๑. ส่วนงาน มี willingness to take risk (ความเต็มใจ) ในระดับ...Low /…Moderate /….High 8 

         ๒. ส่วนงาน มี Ability to take risk (ความสามารถ) ในระดับ …Low /…Moderate /….High 9 

ส่วนงานมีความประสงค์เลือกการจัดหาประโยชน ์ดังน้ี 10 

       ๒.๑ ส่วนงานมีความประสงค์ลงทุนใน กองทุนเงินหมุนเวียน (OP1) ......………บาท หรือคิด11 

เป็นร้อยละ.....  ของสินทรัพย์ในการจัดหาประโยชน์รวมท้ังหมด 12 

           ๒.๒ ส่วนงานประสงค์นําเงินส่วนที่เหลือจากข้อ ๒.๑ ไปจัดหาประโยชน์ใน (เลือกได้้เพียง ๑ 13 

รายการ) 14 

             ๒.๒.๑ สํารับ "อุ่นใจ" ซึ่งมีความเสี่ยงตํ่า โดยมีการลงทุนในกองทุนหมุนเวียน ๒๐% และตรา15 

สารหน้ี ๘๐% 16 

               ๒.๒.๒ สํารบั “ม่ังมี" ซึ่งมคีวามเสี่ยงปานกลาง โดยมีการลงทุนใน ตราสารหน้ี ๘๐%, ตรา17 

สารทุน ๑๐% และสินทรัพย์์ทางเลือก ๑๐% 18 

              ๒.๒.๓ สํารับ "ย่ังยืน" ซึ่งมคีวามเสี่ยงปานกลางถึงสูง โดยมีการลงทุนในตราสารหน้ี ๖๗%, 19 

ตราสารทุน ๑๙% และสินทรัพย์์ทางเลือก ๑๔% 20 

          ในส่วนของคณะได้มีการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ซึ่งมีรายรับ21 

น้อยกว่ารายจ่าย จึงได้เลือกสัดส่วนการลงทุนในการจัดหาประโยชน์ประจําปี ๒๔๖๔  เพ่ือเสนอที่ประชุม22 

คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาดังน้ี 23 

              ๑. คณะ ม ีwillingness to take risk (ความเต็มใจ) ในระดับ ...Low /……Moderate /….High 24 

              ๒. คณะ ม ีAbility to take risk (ความสามารถ) ในระดับ …Low /…… Moderate /….High 25 

    คณะมีความประสงค์เลือกการจัดหาประโยชน์ ข้อ ๒.๒.๓  สํารับ "ย่ังยืน" ซึ่งมีความเสีย่งปาน26 

กลางถึงสูง มีการลงทุนในตราสารหน้ี ๖๗%, ตราสารทุน ๑๙% และสนิทรัพย์์ทางเลือก ๑๔%  โดยคณะมี27 

จํานวนเงินลงทุนในการจัดหาประโยชน์ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จาํนวน ๑๒,๕๙๒,๕๔๔.๗๕ บาท 28 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 29 

    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเลือกการจัดหาประโยชน์ ข้อ ๒.๒.๓  สํารับ "ย่ังยืน" 30 

ตามท่ีเสนอ โดยให้มีการทบทวนการเลือกสัดส่วนการลงทุนทุก ๖ เดือน 31 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 32 
  33 
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 ๓.๒  การพิจารณาอนุมัตินักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๓ 1 

   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ เสนอขออนุมัตินักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓  2 

จํานวน ๔ คน ดังน้ี 3 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)      จาํนวน  ๒  คน  4 

๑) นางสาวกัลยรักษ์ ทับทอง รหัสประจําตัว 5908105 PHSP/B 5 

๒) นายชัยวัฒน์ ต้ือคํา  รหัสประจําตัว 5908113 PHSP/B 6 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  จํานวน ๒ คน  7 

- สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร  8 

  ๑) นาย สสัย จํารูญพงศ ์  รหัสประจําตัว 5908186 PHSP/B 9 

- สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ 10 

๑) นางสาว นริสรา ศรีเกษม   รหัสประจําตัว 5908043 PHSP/B 11 

  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักศึกษาทั้งหมด ๑๘๗ คน 12 

สําเร็จการศึกษา ๑๘๖ คน อีก ๑ คน เป็นนักศึกษาภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ยังไม่สําเร็จ13 

การศึกษา เน่ืองจากมีปัญหาด้านสุขภาพ 14 

                   นอกจากน้ี ได้ทราบว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้ เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย สาเหตุ15 

เกิดจากปัญหาสุขภาพจิตขณะกําลังศึกษา และอยู่ภายใต้การดูแลของผูป้กครอง อาจารย์และเจ้าหน้าที่งาน16 

บริหารการศึกษาฯ โดยได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี  17 

  ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างของงานบริหารการศึกษาฯ ซึ่งมี18 

ความสําคัญ และได้มีการช่วยดูแลผู้เสียชีวิตในช่วงที่เป็นนักศึกษาอย่างเต็มที่จนจบการศึกษาและได้รับเกียรติ19 

นิยมอันดับ ๑ แต่เมื่อจบการศึกษาแล้วได้กลับไปทํางานอยู่ที่ภูมิลําเนาบ้านเกิด จนเกิดเหตุการณ์ขึ้น ซึ่งอาจเกิด20 

จากการขาดตอนที่จะมีผู้ใหค้าํปรึกษาดูแล  ดังน้ันจึงขอเสนอให้หาวิธีการในการดูแลเฝา้ระวัง ซึ่งในปัจจุบันจะ21 

พบว่าในคนทุกกลุ่มทุกวัยจะมภีาวะโรคซึมเศร้าเพ่ิมขึ้น  โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล22 

และสร้างทีมสนับสนุนการดูแลให้เข็มแข็ง  23 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓  24 

จํานวน ๔ คน  25 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการเสนอรายชื่อนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา 26 

                               ไปยังสภามหาวิทยาลัยต่อไป 27 
 28 
 ๓.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. (ชีวสถิติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาค29 

พิเศษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 30 

   รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาชีวสถิติ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยา31 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง มี32 

สาระในการปรับปรุงหลักสูตร ดังน้ี   33 
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    ๑. ปรับโครงสร้างหลักสูตร ด้วยการเพ่ิมรายวิชาบังคับ “สถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลใน1 

การดูแลสุขภาพ” ทดแทนรายวิชาบังคับเดิม “ตัวแบบเชิงเส้น” โดยย้ายรายวิชาตัวแบบเชิงเส้นให้เป็นรายวิชา2 

เลือก ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการรักษาองค์ความรู้ด้านชีวสถิติเดิมไว้ จึงได้นําเน้ือหาหลักของรายวิชาตัวแบบเชิงเส้นน้ี  3 

มาเพ่ิมเติมให้กับรายวิชาอ่ืน เช่น ชีวสถิติวิเคราะห์ ๑ และตัวแบบเชิงเส้นแบบวางนัยทั่วไป 4 

   ๒. ปรับเพ่ิมรายวิชาใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทาง5 

สุขภาพ การทําเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางสุขภาพ การจัดการ6 

โครงการสารสนเทศ  7 

   ๓. ปรับเพ่ิมรายวิชาใหม่ด้านชีวสถิติให้ทันสมัย เช่น การสร้างตัวแบบและการทําแผนทีเ่ชิง8 

พ้ืนที่และเวลา ตัวแบบหลายระดับ ผลกระทบผสม และสมการโครงสร้าง ตัวแบบและวิธีการเบย์ การวิเคราะห์9 

การรอดชีพ ตัวแบบคณิตศาสตร์สําหรับโรคติดเช้ือ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เป็นต้น  10 

   ๔. ปรับปรุงเน้ือหาภายในรายวิชาต่างๆให้ทันสมัย เช่น ปรับเพ่ิมเน้ือหาตัวแบบการรอดชีพ11 

และความเสี่ยงแบบ Cox และแบบพารามิติค การพัฒนาตัวแบบสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างระดับหลาย12 

ระดับ ข้อมูลวัดซ้ํา/ ข้อมูลติดตามผู้ป่วยระยะยาว ข้อมูลที่มีการแจกแจงผสม/มาจากประชากรหลายกลุ่ม ข้อมูล13 

ที่ละเมิดความเป็นอิสระของตัวแปร ตัวแบบเชิงเส้นแบบวางนัยทั่วไป การประเมินความสึ่ยงทางระบาดวิทยา 14 

การปรับเน้ือหาตัวแบบที่เก่ียวข้องกับการละเมิดข้อตกลงของการใช้ทฤษฎีสถิติ  15 

    ๕. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา  จํานวน ๑๒ วิชา   16 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. (ชีวสถิติ) (หลักสูตรภาคปกติ17 

และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 18 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 19 
 20 
 ๓.๔  การปรับโครงสร้างสํานักงานคณบดี และการเปลี่ยนช่ือหน่วยงาน 21 

   ประธานฯ แจ้งว่า ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่๔๔๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 22 

ได้มีการจัดต้ังสํานักงานคณบดี /หน่วยงานในสํานักงานคณบดี ๑๐ งาน และศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค 23 

คณะสาธารณสุขศาสตร์               24 

                ต่อมาเพ่ือให้การบริหารงานภายในสํานักงานคณบดี สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจและ25 

ยุทธศาสตร์ของคณะ ตลอดจนทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บรกิารทาง26 

วิชาการ และสนับสนุนการดําเนินการภารกิจต่างๆ ของคณะ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่27 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ และคร้ังที่  28 

๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ มมีติเห็นขอบให้มีการปรับโครงสร้างภายในของสํานักงานคณบดี และ29 

จัดต้ังหน่วยงานภายในคณะ โดยมีการทดลองใช้ในการบริหารจัดการเป็นการภายในมาระยะหน่ึงแล้ว 30 

 ตามประกาศคณะ เรื่อง การจัดต้ังหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 31 

และประกาศคณะ เรื่อง จัดต้ังหน่วยงานภายในคณะสาธารณสุขศาสตร ์พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม 32 

๒๕๖๒  33 
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                ในการน้ี เพ่ือให้การปรับโครงสร้างภายในคณะเป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม และ1 

นําเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือพิจารณา จึงขอนําเสนอเรื่องการปรับโครงสร้างภายในสํานักงานคณบดี    2 

ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่๔๔๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จาก ๑๐ งาน เป็น ๑๒ งาน และ  3 

การเปลี่ยนช่ือ “ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค” เป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและ4 

สิ่งแวดล้อม” ต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

 รองคณบดี แจง้ว่า จากการทดลองใช้โครงสร้างปรับใหม่ทีผ่่านมามีข้อจํากัดเรื่องบุคลากร แต่6 

ละงานจะต้องมีบุคลากรอย่างน้อย ๕ คน ซึง่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ จะดําเนินการผ่านสมาคม7 

ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดูแลไปก่อนโดยขณะน้ีมีรองคณบดีเป็นนายกสมาคม 8 

 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และงาน9 

กิจการนักศึกษา อยู่ในโครงสร้างเดิมของงานบริหารการศึกษาฯ ซึ่งในส่วนการประสานงานและการเช่ือมโยงกับ10 

สมาคมศิษย์เก่าฯ ยังเป็นภาระงานของงานบริหารการศึกษาฯ  11 

  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า คณะเตรียมปรับห้องเพ่ือเป็นที่ทําการสมาคมศิษย์เก่าคณะ12 

สาธารณสุขศาสตร์ 13 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างสํานักงานคณบดี และการ14 

เปลี่ยนช่ือหน่วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่๔๔๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จาก ๑๐ งาน 15 

เป็น ๑๒ งาน และ  การเปลีย่นช่ือ “ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค” เป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ16 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอต่อที่ประชุม 17 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 18 
 19 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง 20 

 ๔.๑  COSHEM    21 

  รองคณบดี แจง้สรุปผลการซอ้มการอพยพหนีไฟของคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 22 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะไม่มากนัก เน่ืองจากเป็นช่วงที่มีการตรวจ23 

ประเมิน AUN-QA ของหลายหลักสูตรซึ่งมีคณะกรรมการประเมินจากภายนอกมาเย่ียมประเมิน และเป็น24 

สัปดาห์สอบกลางภาคของนักศึกษาปริญญาตรีด้วย นอกจากน้ียังพบว่าสัญญาณเตือนภัยตามอาคารต่างๆ ชํารุด25 

หลายจุดเป็นเหตุให้บุคลากรไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือน ข้อค้นพบเหล่าน้ีคณะกรรมการซ้อมอพยพฯ จะได้26 

นํามาทบทวนปรับแก้ และกาํหนดการซ้อมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะดําเนินการประมาณเดือนธันวาคม 27 

๒๕๖๓ ขอขอบคุณบุคลากรคณะทุกท่าน 28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 
 ๔.๒  การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ 31 

 ไม่มีเร่ืองสืบเนื่อง 32 
 33 
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  ๔.๓  การปรับตัวรับวิกฤตการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1 

   ไม่มีเรื่องสืบเน่ือง 2 
 3 
             ๔.๔  การรายงานผลการบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 4 

                 ๔.๔.๑ รายงานผลการดําเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจําเดือน5 

เมษายน ๒๕๖๓ 6 

   ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีคณะได้จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance 7 

Agreement) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กับภาควิชา และกําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาสน้ัน รวม8 

ตัวช้ีวัด MUKPI ระดับภาควิชาทั้งหมด ๒๘ ตัวช้ีวัด แต่เน่ืองจากตัวช้ีวัดที่ ๒.๘ และ ๓.๖ ไม่มีภาควิชาต้ังค่า9 

เป้าหมายแต่มีผลการดําเนินงาน จึงมีตัวช้ีวัดทั้งหมด จํานวน ๒๖ ตัวช้ีวัดแบ่งเป็นตัวช้ีวัด MU- ๒๑ ตัวช้ีวัด และ 10 

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม PH- จํานวน ๕ ตัวช้ีวัด และยังไม่ถึงกําหนดเวลารายงาน จํานวน ๘ ตัวช้ีวัด ดังน้ัน การรายงาน11 

ผลในไตรมาสที่ ๓ ของ ๑๓ ภาควิชาจึงมีผลการดําเนินงาน จํานวน ๑๘ ตัวช้ีวัด โดยจําแนกเป็นตัวช้ีวัด MU- 12 

๑๓ ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัด PH – ๕ ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานสรุปรวมจําแนกแต่ละภาควิชา-รายละเอียดตาม13 

เอกสารแนบ ๑  โดยมีภาพรวมผลการดําเนินงานสรุปทั้ง ๑๓ ภาควิชา ดังน้ี  14 

            ๑. ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน ๗ ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐                 15 

คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๙  (ได้แก่ ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑, ๑.๓, ๑.๗, ๑.๙, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตัวช้ีวัด16 

ที่ ๓.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตัวช้ีวัดที่ ๔.๑๕  และตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมของคณะ PHKPI_๑)  17 

             ๒. ตัวช้ีวัดที่เกือบบรรลุเป้าหมาย จํานวน ๑ ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานระหว่างร้อยละ ๗๐-๘๙ คิด18 

เป็นร้อยละ ๕.๕๖ ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ ๑.๘ 19 

 ๓. ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน ๑๐ ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ คิดเป็น            20 

ร้อยละ ๕๕.๕๖ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕, ๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒, ๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ 21 

๓ ตัวช้ีวัดที่ ๓.๗ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตัวช้ีวัดที่ ๔.๑๐ และตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมของคณะ PHKPI ๒, ๓, ๔, ๕    22 

ตัวช้ีวัดที่ยังไม่ถึงกําหนดเวลารายงาน จํานวน ๘ ตัวช้ีวัดร้อยละ ๓๐.๗๖ ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ ๒.๕, ๒.๖, ๒.๑๐, 23 

๒.๑๒, ๒.๑๓,๒.๑๔,๓.๔ และ ๔.๑๘ 24 

                             ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 
            ๔.๔.๒ รายงานผลการบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 27 

๒๕๖๒– ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 28 

                     ประธานฯ แจ้งว่า  คณะได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ 29 

ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน จํานวน 30 

๒๙๐,๕๖๙,๖๒๔.๖๓ บาท 31 
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๑. มีผลการใช้จ่ายจริง รวมภาระผูกพัน  มผีลการใช้จ่ายจริงจํานวน ๒๖๔,๕๗๔,๒๙๓.๐๓ 1 

บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๒ เพ่ิมจากเดือนสิงหาคม จํานวน ๑๖,๔๘๔,๘๕๑.๐๔ บาท (เดือนสิงหาคม = 2 

๒๔๘,๐๘๙,๔๔๑.๙๙ บาท) 3 

   ๒. วงเงินคงเหลือสําหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน ๒๘,๙๙๕,๓๓๑.๖๐ บาท คิดเป็นร้อย4 

ละ ๙.๘๘ 5 

                 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 6 
 7 
                 ๔.๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป. ๓๐๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 8 

ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 9 

                ตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้มหาวิทยาลัยมหิดล/ส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานตาม10 

ผลผลิต (แบบรายงาน สงป.๓๐๑) เป็นประจําทุกเดือนน้ัน ในการน้ีงานแผนและพัฒนาองค์กรจึงขอรายงานผล11 

การดําเนินงานฯ ดังกล่าว ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ สรุปได้ดังน้ี   12 

๑. ผลผลิต :  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   13 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 14 

เชิงปริมาณ    :จํานวนนักศึกษาคงอยู่ )คน(  15 
รายการ กรกฎาคม  )คน(  สิงหาคม )คน(  +เพ่ิม/-ลด )คน(  

จากเดือนก่อน 
๑)  จํานวนนักศึกษาตามแผน ๑,๒๐๖ ๑,๘๔๗  
๒) จํานวนนักศึกษาคงอยู่ 
เปรียบเทียบแผน/ คงอยู่ 

๑,๒๐๕ ๑,๓๔๓ 
น้อยกว่าแผน ๕๐๔ คน 

(ร้อยละ ๒๗.๒๙) 

๑๓๘ 

  หมายเหตุ จํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก 16 

(๑) มีผู้สําเร็จการศกึษา จํานวน ๔๙ คน จําแนกเป็น ป .เอก. ๑ คน  โท.ป ๔๘ คน , ป.ตรี-คน 17 

(๒) มีนักศึกษาลาออก/ พ้นสภาพ จํานวน ๑ คน จําแนกเป็น ป.เอก-คน, ป.โท-คน, ป.ตรี ๑ คน 18 

(๓) มีนศ.เข้าใหม่/ลงทะเบียนคืนสภาพ จํานวน ๑๘๘ คน จําแนกเป็น ป .เอก  -  คน  ,ป.โท -  คน ,19 

ป.ตรี ๑๘๘ คน 20 

 ๒ ผลผลิต   :ผลงานการให้บริการวิชาการ    21 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต   22 

                  เชิงปริมาณ    :จํานวนผู้รับบริการ )คน (และจํานวนตัวอย่างวิเคราะห์ )ตัวอย่าง  (  23 

 
รายการ /หน่วยนับ  

รวมทัง้ปี เดือนสิงหาคม 
แผน 

จํานวน 
ผล แผน 

จํานวน 
ผล 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
 .๑ ตรวจวิเคราะห์โลหิตวิทยา (คน) ๒๓,๐๐๐ ๖,๘๙๙ ๓๐ ๒,๑๐๐ ๐ ๐ 

๒. ตัวอย่างทีว่ิเคราะห์ (ดิน-น้ํา-อากาศ)/ ตัวอย่าง ๓,๖๐๐ ๓,๖๓๐ ๑๐๐ .๘๓  ๒๐๐ ๔๕๑ ๒๕๕ .๕  
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                              1 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 2 
 3 
 ๔.๔.๔   การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  4 

 ๑) ระดับส่วนงาน 5 

           ตามท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์จัดส่งข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 6 

๒๕๖๔ ไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เมือ่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ทางมหาวิทยาลัยได้พิจารณาค่าเป้าหมาย7 

ของส่วนงาน และขอให้ส่วนงานทบทวนปรับค่าเป้าหมายใหม่รวม ๑๖ ตัวช้ีวัดจาก ๔๑ ตัวช้ีวัด (เพ่ิม ๑ ตัวช้ีวัด)8 

ประกอบด้วย ๑.๑, ๑.๔ – ๑.๘, ๒.๑ – ๒.๕ และ ๒.๑๐, ๔.๑๐. ๔.๑๕.๔.๑๗ และใหต้ั้งเป้าหมายเพ่ิมเติม9 

ตัวช้ีวัดที่ ๔.๑๙ ค่า Net Profit Margin รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 10 

       ดังน้ัน จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือทราบ และขอเชิญคณะกรรมการประจํา11 

คณะ /หัวหน้างานเข้าร่วมต้อนรับอธิการบดีและทีมบรหิารมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 12 

เวลา ๑๐. ๑๕– ๑๒ .๐๐ น . ณ ห้องประชุมช้ัน ๕ อาคารเทพนม  เมืองแมน ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่13 

ดังกล่าว เพ่ือร่วมฟังผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน )PA (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ14 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับทีมบรหิารมหาวิทยาลัยต่อไป 15 

   ๒) ระดับภาควิชา 16 

   ตามท่ีคณะฯ ขอความร่วมมือจากภาควิชาให้ดําเนินการกําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัด /โครงการ17 

ยุทธศาสตร์ ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา )PA  (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ บัดน้ี ครบกําหนดการจัดส่ง18 

ให้งานแผนและพัฒนาองค์กรแล้ว เมื่อวันที ่๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ และได้มีการประสานงานเพ่ือติดตามอย่าง19 

ต่อเน่ือง พบว่า มีเพียง ๑๐ ภาควิชาที่จัดส่งข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา ) PA( กลับมา และยังมี20 

ภาควิชาที่ยังไม่ได้จัดอีก ๓ ภาควิชา คือ ภาควิชาจุลชีววิทยา  ,ภาควิชาอนามัยครอบครัว และภาควิชาอนามัย21 

ชุมชน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 22 

            ในการน้ี  จึงขอให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งเร่งดําเนินการต่อไป เพ่ืองานแผนฯ จะได้รวบรวม/ วิเคราะห์ 23 

และสรุปเตรียมการเย่ียมชมภาควิชา (PA Visit) ประมาณตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓   24 

           มติที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 
             ๔.๕  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจําปี ๒๕๖๓  27 

    ไม่มีเรื่องสืบเน่ือง 28 
 29 

  ๔.๖  การดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนงานและการควบคุมภายในระดับภาควิชา  30 

๔.๖.๑ การติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยง ระดับ31 

คณะ ปี ๒๕๖๓  รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)     32 

  ตามที่หน่วยงานในระดับคณะ มีการจัดทําแผนปฎิบัติการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ 33 

๒๕๖๓ (วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และมหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง34 
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กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ส่วนงานได้จัดทําไว้ ๒ ครั้ง/ปี รอบ ๖ และ 1 

๑๒ เดือน บัดน้ี ถึงกําหนดในการรายงานผลฯ รอบ ๑๒ เดือนแล้ว และเพ่ือให้รายงานดังกล่าวเสร็จทันเวลาท่ี2 

มหาวิทยาลัยกําหนดไว้  3 

 จึงขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบ (รองคณบดีฝ่ายต่างๆ) รายงานผลการจัดการความเสี่ยงตาม4 

แผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  รอบ  ๑๒ เดือน (วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดย5 

ขอให้รายงานตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข ๔ : รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่งานแผนและพัฒนา6 

องค์กรส่งไฟล์ให้ผู้รับผิดชอบแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยมีกําหนดให้ส่งรายงานดังกล่าวฯไปที่  นาง7 

เมตตา เศวตเลข E-mail : metta.sav@mahidol.ac.th ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 8 

           มติที่ประชุม   :   รับทราบ 9 
 10 

๔.๖.๒  การติดตามผลการดําเนินงานการควบคุมภายในระดับภาควิชา ปี ๒๕๖๓ 11 

 คณะมีนโยบายให้ทุกภาควิชามีการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงของแต่ละ12 

ภาควิชาด้วยการควบคุมภายใน   ดังน้ัน เพ่ือให้มีการรายงานผลการควบคุมภายในระดับภาควิชาปี ๒๕๖๓     13 

จึงขอร่วมมือไปยังทุกภาควิชาให้ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานฯ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 14 

– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ขอให้รายงานตามแบบฟอร์มที่งานแผนฯ จัดส่งไฟล์ให้หัวหน้าภาควิชาและเลขานุการ15 

ภาควิชาแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ มีกําหนดให้ส่งรายงานฯ ไปที่ นางเมตตา เศวตเลข E-mail : 16 

metta.sav@mahidol.ac.th งานแผนและพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 17 

           มติที่ประชุม   :   รับทราบ 18 
 19 

             ๔.๗  ระบบเครดิตแบงค์ (สะสมหน่วยกิต)  20 

  ไม่มีเรื่องสืบเน่ือง 21 
 22 
             ๔.๘  การดําเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับ สปสช. 23 

  ไม่มีเรื่องสืบเน่ือง 24 

 25 

ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องอ่ืนๆ  26 

 ๕.๑  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากคณบดี 27 

 ๕.๑.๑  โครงการต่างๆ ของงานบริการวิชาการ ต้ังแต่ปรับให้อยู่ภายใต้งานวิจัยและวิชาการ 28 
พบว่า การตรวจสอบสถานะการใช้จ่ายเงินและความถูกต้อง ตอนที่เขียนข้อเสนอโครงการกับการเบิกจ่ายข้อมูล29 
ไม่ตรงตามเกณฑ์การเบิกจ่าย การใช้จ่ายเงินมีการซ้ําซ้อน เอกสารไม่ถูกต้อง ขณะนี้แหล่งทุนและ สตง. จะตรวจ30 
เข้มมากขึ้น คณะจึงจําเป็นที่จะต้องจัดระบบการบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินโครงการใหม่ ซึ่งตามแบบฟอร์ม 31 
CR 04 ขอให้แนบหลักเกณฑ์ของแหล่งทุน การใช้จ่ายเงินของโครงการจะใช้เงินตามระเบียบของแหล่งทุนหรือ32 
ระเบียบของคณะ ขอให้หัวหน้าโครงการฯ หรือเจ้าหน้าที่โครงการฯ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินของคณะ 33 
ช่วยแนะนําหรือตรวจเอกสารการใช้จ่ายเงินก่อนครบงวดงาน ที่ผ่านมาพบว่าใบสําคัญการใช้จ่ายเงินของ34 
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โครงการต่าง ๆ ไมม่ีช่ือโครงการ ไม่มีเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ไม่มีที่อยู่ จึงขอให้หัวหน้าภาควิชาแจ้งอาจารย์ที่รับ1 
ทําโครงการทราบแนวทางการปฏิบัติด้วย 2 

 สําหรับโครงการบริการวิชาการ ที่มีงบประมาณตํ่ากว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คณะจะรับผดิชอบ3 

การเงินเอง ซึ่งปัญหาที่พบคือ มีการเบิกค่าใช้จ่ายซ้ําซ้อน 4 

 รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า คาดว่าประมาณเดือนตุลาคม ทางงานการเงินและการ5 

คลัง จะขอประชุมช้ีแจงหัวหน้าโครงการเพ่ือสร้างความความเข้าใจ และวิธีการปฏิบัติ 6 

 ๕.๑.๒  สกสว. ชวนให้คณะเข้าร่วมเป็นทีมวิจัย ขับเคลื่อนเร่ือง “กฎบัตรสุขภาพ” และจะขอเข้า7 

พบหารือกับอธิการบดี ในการสร้างความร่วมมือ ในวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  ซึ่งทางคณะฯ มีแผนทีจ่ะพัฒนา 8 

OPHETS เป็น ศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพมหิดล Wellness  Center และโครงการพัฒนาเขตส่งเสริม9 

สุขภาพ ราชเทวี – พญาไท อยู่ระหว่างการเจรจา ถ้าเป็นไปได้ทาง สกสว. จะมาใช้สถานที่ของคณะเพ่ือทํา10 

โครงการ 11 

 รองคณบดี แจง้ว่า ศ.เอนก หิรัญรักษ ์อดีตอาจารย์ภาควิชาชีวสถิติ ได้เข้าพบคณบดีและเสนอ12 

โครงการเก่ียวกับเคร่ืองบําบัดอากาศ จะทดลองวิจัย และบริจาคให้แก่คนยากจน ประเมินประสิทธิภาพความพึง13 

พอใจผู้ใช้เครื่อง  จึงเสนอขอทําความร่วมมอืกับอาจารย์ที่ทําด้าน Indoor Air และเครือข่ายสถาบันด้าน14 

สาธารณสุขด้วย  15 

 ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า อาจจะใช้พ้ืนที่สูงเนินทํางานวิจัย 16 

 รศ.สราวุธ เทพานนท์ แจ้งว่า คณะอาจจะต้องระวังเรื่องการรับรองผลิตภัณฑ์ ด้าน Indoor-17 

Ourdoor Air 18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 

 20 

 ๕.๒  เรื่องแจง้จากรองคณบดี 21 

๑) ความคืบหน้าเรื่องการเปล่ียนลิฟต์ อาคาร ๒ และ ๓ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดําเนินการร้ือถอนลิฟต์22 

เก่าเสร็จเรียบร้อย และกําลังติดต้ังลิฟต์ใหม่พร้อมกันทั้งสองอาคาร มีความก้าวหน้าในการดําเนินการ ประมาณ23 

ร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะสามารถส่งงานได้ตามกําหนด 24 

 ๒) ขณะนี ้บรษิัทซัยโจฯ กําลังดําเนินการติดต้ังเคร่ืองหมุนเวียนอากาศ (Air Change) จํานวน    25 

๙ เครื่อง โดยติดต้ังที่ห้องนวดชายและหญิง ของสํานักงาน OPHETS อาคาร ๕ จํานวน ๔ เคร่ือง และห้อง26 

ประชุมกานดาฯ อาคาร ๔ จาํนวน ๔ เครื่อง 27 

รศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ สอบถามกรณีเกิดไฟฟ้าดับช่วงเย็น ภาควิชาจุลชีววิทยาขอเสนอให้มีไฟ28 

สํารอง และป้ายทางเดินหนีไฟหรือไฟฉุกเฉนิมีแสงหรือสะท้อนแสงเวลาไฟดับ 29 

รองคณบดี แจ้งเพ่ิมเติมว่า ด้วยกรณีไฟฟ้าดับเป็นการดับทั่ววิทยาเขต และจะเร่งดําเนินการ30 

ประสานงานกายภาพฯ หาเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ก่อนสิ้นปีจะจัดหาซื้อไฟสํารองหรือไฟฉุกเฉิน 31 

 รศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม แจ้งว่า โทรศัพท์ภายในของภาควิชาชีวสถิติ ช้ัน ๒ ไม่สามารถใช้งานได้ 32 
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 รองคณบดี แจ้งว่า คณะได้สํารวจเบอร์โทรศัพท์ภายในของภาควิชาแล้ว จะเฉลี่ยเบอร์ภายในไปยัง1 

แต่ละภาควิชาในจํานวนใกล้เคียงกัน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบโทรศัพท์2 

จะเร่งดําเนินการต่อไป 3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 
 5 

 ๕.๓  เรื่องแจง้จากรองคณบดีรองคณบดีฝา่ยคุณภาพการศึกษา 6 

     ๕.๓.๑ เรือ่งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒ 7 

กันยายน ๒๕๖๓ ประชุมระบบออนไลน์ ผา่น Zoom 8 

    ๑) กําหนดการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. ๗) ประจําปีการศึกษา 9 

๒๕๖๒ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 10 

    ๒) ก.พ.อ. ออกประกาศการขอตําแหน่งทางวิชาการจํานวน ๒ ฉบับ คือ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 11 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ12 

ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง13 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด14 

เอกสารประกอบการประชุม 15 

    ๓) นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ครองราชย์16 

สมบัติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๒  ตามประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุน จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 17 

  - นายภีมภัทร จุกจันทร์ หลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ช้ันปีที ่๑ ได้รับทุนประเภท ๑ 18 

  - นางสาวณัฐธิดา คุณศาลประสิทธ์ิ หลักสูตร วท.ม.(ชีวสถติิ) ช้ันปีที่ ๑ ได้รับทุนประเภท ๒ 19 

โดยทุนประเภทที่ ๑ นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตสําหรับรหัสวิชาของ20 

หลักสูตร/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และ21 

ทุนประเภทท่ี ๒ นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตสําหรับรหัสวิชาของ22 

หลักสูตร/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 23 

   ๔)  บัณฑิตวิทยาลัยมีประกาศแจ้งรายช่ือนักศึกษาผู้ได้รบัทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา24 

แก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มี25 

นักศึกษาของคณะได้รับทุนจํานวน ๗ ราย เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด โดยทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 26 

ได้รับ ๒ ราย และอีก ๕ ราย ได้รับทุนระหว่าง ๓,๕๕๐ - ๗,๕๐๐ บาท  27 

 ๕) ที่ประชุมฯ มีมติในการกําหนดอัตราค่าหน่วยกิตสําหรับหลักสูตรนานาชาติแบบขั้นบันได 28 

เพ่ือลดความซับซ้อนและความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการกําหนดค่าหน่วยกิต การคํานวณจัดสรร 29 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการประมาณการรายรับและรายจ่าย ของทั้งทางหลักสูตรและทางบัณฑิต30 

วิทยาลัย  โดยกําหนดเป็น ๖ อัตรา ดังตาราง  ทั้งน้ีจะใช้สําหรับนักศึกษารหัส ๖๔ เป็นต้นไป 31 

 32 

 33 
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หมายเหตุ * เล่ือนการตรวจจาก ๑๑ ก.ย. ๖๓ 

ร้อยละของค่าหน่วยกิต 
(๙,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ หน่วยกิต) 

อัตราจัดเก็บต่อ ๑ หน่วยกิต 
(บาท)  

๒๐ ๑,๘๐๐ 
๒๕ ๒,๒๕๐ ปรับเป็น ๒,๒๐๐ 
๕๐ ๔,๕๐๐ 
๖๐ ๕,๔๐๐ 
๗๕ ๖,๗๕๐ ปรับเป็น ๖,๗๐๐ 
๑๐๐ ๙,๐๐๐ 

   1 
 ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยดูเป็นภาพรวมและเห็นว่าแต่ละหลกัสูตรเก็บค่าหน่วยกิต2 

ไม่เท่ากัน จึงเสนอให้หารือและตกลงอัตราการจัดเก็บเป็นอัตราของคณะ 3 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า การกําหนดหลักเกณฑ์ต้องมีอัตราเป็นรายปีแล้วแจ้งบัณฑิต4 

วิทยาลัยเพ่ือประกาศเป็นภาพรวม ส่วนการพิจารณาให้เกณฑ์เป็นขั้นบันได คือ ถ้าปีน้ีหลักสูตรมผีู้มาสมัครน้อย5 

ลดอัตราค่าธรรมเนียมลง ส่วนผู้ที่ได้รับทุนมาจะจ่ายอัตราเต็ม 6 

     ๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากคณะฯ 7 

   ๑) การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 8 

(CHE Curriculum Online, CHECO) หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้บันทึกข้อมูลในระบบ CHECO 9 

อยู่ในขั้นตอนการดําเนินงาน ๑๐ หลกัสูตร และได้รับการรับรองแล้ว ๑๐ หลักสูตร รายละเอียดเอกสาร10 

ประกอบการประชุม 11 

            การดาํเนินงาน 
ระดับปริญญา 

รวม 
ตร ี โท เอก 

หลักสูตรส่งไปยงัมหาวทิยาลัย/ บัณฑิตวิทยาลัย - - - - 
มหาวิทยาลัยส่งให้ สกอ. - - - - 
สกอ. ส่งกลับใหห้ลักสูตรแก้ไข ๑ ๓  ๔ 
สกอ. ตรวจสอบ - ๔ ๒ ๖ 
สกอ. รับรองหลักสูตร ๑ ๖ ๓ ๑๐ 
รวม ๒ ๑๓ ๕ ๒๐ 

 12 
    ๒)  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 13 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 14 

(๑)  การตรวจประเมิน โดยผู้ตรวจประเมินระดับคณะสาธารณสุขศาสตร ์ทั้งหมด ๖ 15 

หลักสูตร ตรวจแล้วเสร็จ จํานวน ๔ หลักสตูร คงเหลือ ๒ หลักสูตร ดังน้ี 16 

หลักสูตร รูปแบบการตรวจ กําหนดวันตรวจ* 
๑. ปร.ด. (เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม) ๓.๐ ๒๙ ก.ย. ๖๓ 
๒. วท.ม. (เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม) ๓.๐ ๒๙ ก.ย. ๖๓ 
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 1 

(๒)  การตรวจประเมิน โดยผู้ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย จํานวน ๘ หลักสูตร ยังคง2 

เหลือ ๔ หลักสูตรที่ กองพัฒนาคุณภาพขอเล่ือนการตรวจไปงบประมาณ ๒๕๖๔ (เน่ืองจากไม่สามารถหาผู้ตรวจ3 

ประเมินได้) คอื 4 

๑. พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย) 5 

๒. วท.ม. (โรคติดเช้ือและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) 6 

๓. วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 7 

๔. ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 8 

    กองพัฒนาคุณภาพให้หลักสูตรกําหนดช่วงสัปดาห์ที่สะดวกในการตรวจประเมิน ขณะน้ี9 

หลักสูตรกําลังส่งเรื่องกลับมายังงานบริหารการศึกษาฯ เพ่ือประสานงานต่อไป 10 

    ๓) จํานวนนักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษสําหรับสําเรจ็การศึกษานักศึกษาระดับ11 

บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไม่รวมนักศึกษาเข้าใหม่)  มีจํานวน ๓๘๑ คน จากนักศึกษาทั้งหมด ๖๑๑ 12 

คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔ โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ๓๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑ ของจํานวน13 

นักศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด และระดับปริญญาเอก ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖ ของจํานวนนักศึกษา14 

ระดับปริญญาเอกทั้งหมด  รายละเอียดในรายหลักสูตร  เอกสารประกอบการประชุม 15 

ระดับการศึกษา  จํานวนนักศึกษาคงอยู ่ ผ่าน ไม่ผ่าน 
ปริญญาโท ๕๑๓ ๓๐๓ ๒๑๐ 
   หลักสูตรไทย ๔๗๒ ๒๖๕ ๒๔๗ 
   หลักสูตรนานาชาติ ๔๑ ๓๘ ๓ 
ปริญญาเอก ๙๘ ๗๘ ๒๐ 

รวม ๖๑๑ ๓๘๑ ๒๓๐ 
ข้อมูล: ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 16 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 17 
    18 
๕.๔  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 

    มหาวิทยาลัยปรับระเบียบการให้ทุนการศึกษาทุนสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรพัย์   20 

อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี โดยให้ส่วนงานส่งช่ือนักศึกษาไปยังมหาวิทยาลัย คณะได้ส่งรายช่ือจํานวน ๔๐ 21 

คน ได้รับทุน ๑๕ คน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะมีตัวแทนจากส่วนงานไปให้สัมภาษณ์ คือ รองคณบดีฝ่าย22 

การศึกษาฯ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  23 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 

๕.๕  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 26 

๕.๕.๑  ด้วย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริม27 

วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้บริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สกว. เดิม ในการน้ี วช. 28 



 

 

16 

ได้แจ้งรายช่ือโครงการวิจัยของนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลงัจากน้ีการประสานงานที่เก่ียวข้องกับ1 

โครงการวิจัย การจัดส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานผลการดําเนินการต่างๆ เพ่ือทราบและพิจารณา ขอให้2 

ประสานไปยัง วช. ตามกลุ่มภารกิจ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 3 

๕.๕.๒  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมสําหรับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ที่มี4 

ค่าควอร์ไทล์อันดับหน่ึง (Quartile 1) ในฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal & Country Rank) จํานวน ๖ 5 

ราย โดยจะได้รับเงินอุดหนุนเพ่ิมจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อหน่ึงบทความ  และบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน6 

วารสาร ที่มีค่าควอร์ไทล์อันดับสอง (Quartile 2) ในฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal & Country Rank) 7 

จํานวน ๑๑ ราย โดยจะได้รบัเงินอุดหนุนเพ่ิมจํานวน ๓,๐๐๐ บาทต่อหน่ึงบทความ  โดยนับผลงานตีพิมพ์8 

เผยแพร่ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลกัเกณฑ์การ9 

จัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย หรือบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 10 

๒๕๖๓ ประกาศใช้ ณ วันที ่๑๗ มิถนุายน ๒๕๖๓ ดังข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดเอกสาร11 

ประกอบการประชุม 12 

๕.๕.๓  มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศฉบับใหม่ เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการ13 

ตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรอืบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีอันดับ14 

สูงสุด ร้อยละสิบ ตามค่า SJR ของสาขานั้น พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อแตกต่างใน15 

เน้ือหา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 16 

๕.๕.๔  ตามท่ีคณะได้เข้าร่วมการดําเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใน17 

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ประจําปี ๒๕๖๓ ในการน้ี ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 18 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน มหาวิทยาลยัมหิดล (COSHEM) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ19 

ตามมาตรฐาน ESPReL ได้เข้ามาตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ จํานวน ๔ ห้อง เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน 20 

๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ได้แก่ 21 

 ๑) ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร 22 

  ๒) ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ๓-๑ 23 

 ๓) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม (๖๖๑๗) 24 

 ๔) ห้องปฏิบัติการ Food and Nutrition 25 

สําหรับผลการตรวจประเมินฯ ทางศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน26 

การทํางาน มหาวิทยาลัยมหิดล (COSHEM) จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 27 

๕.๕.๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอขอต้ังงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจําปี28 

งบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งสิน้ ๓๗ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๗๘๖,๓๐๐ บาท และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 29 

ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แลว้ จํานวน ๔ รายการ 30 

เป็นเงิน ๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 31 

 ๕.๕.๖ เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓  คณะ โดยงานบริหารเคร่ืองมือกลาง ได้จัดการอบรม32 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๓ และ33 
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นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งบุคลากรที่สนใจ โดยแบ่งการอบรมและฝึกปฏิบัติการเป็น    1 

๖ ฐาน ได้แก่ ฐานที่ ๑ การตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีรั่วไหลของสารด้วยอุปกรณ์ spill kit ฐานที่ ๒ การใช้อุปกรณ์2 

ป้องกันตัวส่วนบุคคล ฐานที่ ๓ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ฐานที่ ๔ การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ฐานที่ ๕ : 3 

การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ และฐานที่ ๖ การดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ ในการนี้มีผู้เข้า4 

อบรมทั้งสิ้น ๑๘๗ คน ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๕๖ คน นักศึกษาระดับปริญญาโท ๑๖ คน 5 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก ๒ คน อาจารย์ ๓ คน และเจ้าหน้าที่ ๑๐ คน 6 

๕.๕.๗ งานบริหารเคร่ืองมือกลาง ได้จัดทําฉากพลาสติกก้ันระหว่างที่น่ังสอนสําหรับงานสอนใน7 

ห้องปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็นต้นแบบ8 

สถาบันการศึกษา New Normal เรียบร้อยแล้ว 9 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 
 11 
 ๕.๖  เรื่องแจง้เพือ่ทราบจากรองคณบดีฝา่ยการคลังและกิจการสังคม 12 

   ๕.๖.๑  การเงินและงบประมาณ 13 

   รายงานความเคลื่อนไหวและยอดเงินคงเหลือระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  ยอด14 

คงเหลือยกมา (-๑๐,๙๖๗,๓๓๐.๕๗) บาท รายได้ ๒๘,๒๕๙,๘๑๔.๗๕ บาท รายจ่าย ๒๐,๘๘๓,๑๘๓.๑๑ บาท 15 

คงเหลือสุทธิ (-๓,๕๙๐,๗๐๘.๙๓) บาท (เป็นลบ) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายได้ 16 

๓๑๑,๕๙๕,๗๘๗.๐๘ บาท รายจ่าย ๓๑๕,๑๘๖,๔๙๖.๐๑ บาท เงินคงเหลือ (-๓,๕๙๐,๗๐๘.๘๓) (เป็นลบ)  17 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  โดยสรุปดังน้ี 18 

     ๕.๖.๒  พัสดุและบริหารสินทรัพย์ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  โดยสรุปดังน้ี 19 

         ๑) การจัดซื้อครุภัณฑ์เงินรายได้ส่วนงาน ๒ รายการ ได้แก่  20 

       ๑.๑) การจัดซือ้ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดต้ัง จํานวน ๒ ชุด ซึง่บริษัทฯ คาดว่าน่าจะติดต้ังเสร็จทั้ง 21 

๒ อาคาร ภายในเดือนตุลาคม  22 

  ๑.๒) ระบบรักษาความปลอดภัยฯ จํานวน ๑ ชุด ทางบริษัทฯ ได้ส่งสินค้าแล้ว ซึ่งงาน23 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําลังตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า และจะดําเนินการตรวจรับต่อไป 24 

๒) ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล New Normal ดังน้ี 25 

๒.๑) รายการที่ ๑ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ขอยกเลิกการจัดซื้ออุปกรณ์26 

จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย NAS เน่ืองจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดไว้เป็นรุ่นเก่า ไม่สอดคล้องกับ27 

สินค้าที่มีจําหน่ายตามท้องตลาดในปัจจุบัน ดังน้ันงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอยกเลิกการ28 

จัดซื้อเพ่ือดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใหม่ แล้วจะดําเนินการจัดซื้อใหมใ่นงบประมาณ ปี 29 

๒๕๖๔ ต่อไป 30 

๒.๒) รายการที่ ๒ ถึงรายการท่ี ๑๑ คณะกรรมการจัดหากําลังต่อรองราคากับบริษัทฯ  31 

   ๒.๓) รายการที่ ๑๒ บริษัทกําลังดําเนินการเข้าติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศบริสุทธ์ิฯ ๔ ชุด ทีห่้อง32 

ประชุมกานดา วัฒโนภาส  33 
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  ๒.๔) รายการที่ ๑๓ - ๓๔  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ประจําห้องเรียน Virtual Classroom for 1 

International Programs คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตงานฯ กําลังดําเนินการกําหนดรายละเอียดของ2 

ครุภัณฑ์ที่จะใช้ในห้องเรียน Virtual Classroom for International Programs 3 

 ๓) การจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 4 

๓.๑) จัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จากเงินรายได้คณะ จํานวน ๒ รายการ ดังน้ี 5 

 ๓.๓.๑) จ้างปรับปรุงห้องนวดแผนไทย และห้องหน่วยให้บริการร่วมของสํานักงาน6 

หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ผู้รับจ้างได้ดําเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข7 

สัญญาเพ่ือทําการตรวจรับมอบงาน 8 

 ๓.๓.๒) งานก่อสร้างศาลพระภูมิ เสาธงชาติ และฐานพระพุทธรูปกลางแจ้ง ได้ดําเนินการ9 

ประกาศ TOR เพ่ือรับฟังเสนอแนะ วิจารณ์จากสาธารณชน 10 

๓.๒) จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้ดําเนินการตรวจรับงานแล้ว จํานวน ๒ 11 

งวดงาน 12 

   ๕.๖.๓  การบันทึกระบบฐานข้อมูล Mahidol Social Engagement ตามเกณฑ์ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่              13 

                     (๑) ร่วมคิดร่วมทําแบบหุน้ส่วน (Partnership)  14 

                     (๒) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit) 15 

                     (๓) มีการสร้างความรู้ทางวิชาการ (Scholarship)   16 

                     (๔) เกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ (Social Impact) 17 

                    จนถึงปัจจุบัน (๒๑ กันยายน ๒๕๖๓) มีการบันทึก ๗ โครงการ ผ่านการรับรอง ๑ โครงการ 18 

ผ่านการคัดกรอง ๑ โครงการ ที่เหลืออยู่ระหว่างการคัดกรอง โดยมหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาให้บันทึกข้อมูล 19 

ได้ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หากติดขัดหรือมีข้อสอบถามเก่ียวกับระบบ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ 20 

๐๒ ๘๔๙ ๔๕๐๐ ต่อ ๔๒๒๘ 21 

    นอกจากน้ี การกรอกข้อมูล Social Impact Ranking ทั้งมหาวิทยาลัยจะมีประเด็น ๓ 22 

โครงการ ซึ่งรอบแรกจะเป็นประเด็นใหญ่ๆ จะต้องจัดทําเว็บไซต์แทนทําเพจ Facebook และเขียนข่าวบรรยาย23 

รูปแบบและความเป็นมาของข่าวด้วย  24 

    ประธานฯ แจ้งว่า มอบหมายให้รองคณบดีฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลเร่ืองเว็บไซต์ และ25 

ให้หัวหน้างานสารสนเทศฯ ดูแลเรื่องข้อมูลการเขียนข่าว 26 

  ๕.๖.๔ การพัฒนาอําเภอสูงเนินสุขภาวะและศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและ27 

สิ่งแวดล้อม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 28 

    ๑) วันที่ ๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๓ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยเครือข่ายกัลยาณมิตร 29 

จัดให้มีการขยายผล ถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดบริการจิตสังคม เพ่ือการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสําหรับ30 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประสิทธิผลในการควบคมุระดับนํ้าตาลในเลือดและมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปสู่เจ้าหน้าที่ และ31 

ผู้ป่วยของอําเภอขามสะแกแสง อําเภอบ้านเหลื่อม และอําเภอสีคิ้ว ภายใต้โครงการ “สงูเนินสุขภาวะโมเดล” 32 

และโครงการพัฒนาโรงพยาบาลรอบรู้สุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม ช้ัน 33 
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๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการสูงเนินสุขภาวะโมเดล เป็นโครงการความ1 

ร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงพยาบาลสูงเนิน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 2 

และภาคส่วนต่างๆ ในอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีประสิทธิผลในการควบคมุระดับนํ้าตาลในเลือดของ3 

ผู้ป่วยได้สูงถึงร้อยละ ๖๐ 4 

    ๒) งานพัสดุฯ พร้อมด้วยผู้แทนสภาสายสนับสนุนลงพ้ืนที่สํารวจอาคารเก่าที่ศูนย์ฯ สงูเนิน เพ่ือ5 

พิจารณาทําเรื่องขอรื้อถอนตามความเหมาะสมเพ่ือขยายพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 6 

    ๓) เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์วิจัยฯ ได้เปิดพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนในอําเภอสูงเนินและ7 

พ้ืนที่ใกล้เคียง เข้าใช้บริการออกกําลังกายเพ่ือสร้างสุขภาพและป้องกันโรคเป็นวันแรก  หลังจากงดให้บริการเพ่ือ8 

ป้องการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตัวเเทนชุมชนได้จัดเวรหมุนเวียนกัน9 

เพ่ือทําหน้าที่คัดกรองสุขภาพและดูแลความเรียบร้อยตามแนวทางการป้องกันโรค COVID-19 ทั้งน้ี ศูนย์วิจัยฯ 10 

จะเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนในอําเภอสูงเนินและพ้ืนที่ใกล้เคียง เข้าใช้บริการออกกําลังกาย เพ่ือสร้างสุขภาพ11 

และป้องกันโรค เป็นประจําทุกวัน เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 12 

    ๔) นายภัทรวรรธน์ มหิทธาญาณ (นายวิทยา เกตุตะคุ) เจ้าหน้าที่สูงเนินลาออก ซึ่งได้ นายผาสุข 13 

เลิศงาม เจ้าหน้าที่ของ OPHETS มาปฏิบัติแทน 14 

   ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 

๕.๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยทรัพยากรบคุคลและกิจการพเิศษ   17 

 ๕.๗.๑  มหาวิทยาลัยอนุมัติปรับเงินเดือนประจําปีให้กับบุคลากรคณะแล้ว ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 18 

๒๕๖๓ 19 

 ๕.๗.๒  คณะกรรมการทํานุบํารุงฯ จะครบวาระในปี ๒๕๖๓ จึงขออนุญาตเชิญอาจารย์ในภาควิชา20 

มาร่วมเป็นคณะกรรมการ 21 

   ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 

๕.๘ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ์และพัฒนาเครือข่าย 24 

     ไม่มีเรื่องแจ้ง 25 
 26 
 ๕.๙ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบอ่ืนๆ  27 

    ๕.๙.๑  ผศ.สุคนธา ศิริ แจง้ว่า ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “Rapid synthesis of evidence 28 

on setting which have been associated with SARS-CoV-2 transmission clusters” โดย Dr.Fatim 29 

Lakha ในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย ๓๓๐๓ ภาควิชาระบาด30 

วิทยา 31 

   ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 
 33 
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    ๕.๙.๒  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า ได้เชิญ Prof.Dr.Yasuhiko Zusuki จะมาบรรยาย ในวันที่ ๒๘ 1 

กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบ online  2 

   ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 
     ๕.๙.๓ ประธานฯ แจ้งว่า ได้เชิญ ศ.อรษา สุตเธียรกุล เป็นที่ปรึกษาคณบดี จะมาช่วยพัฒนาคณะ5 

เพ่ือร่วมเป็น Center กับ AMR ด้านจุลชีววิทยา โดยจะมาปฏิบัติงานประจําที่ช้ัน ๙ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์  6 

   ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 

 8 

ระเบยีบวาระที่  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  9 

 ๖.๑  การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพ 10 

   รศ.พิทยา จารุพูนผล แจ้งว่า จากปัญหาบัณฑิตที่มีปัญหาฆา่ตัวตาย คณะน่าจะวางระบบและ11 

หน่วยงานที่ดูแลอย่างต่อเน่ือง มีการคัดกรองภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา ซึง่ในภาวะซึมเศร้าจะทําให้เกิดการ  12 

ทําร้ายตัวเองและรู้สึกอยากตาย คณะอาจจะทําเป็นโครงการวิจัยและขอทุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องสร้างองค์13 

ความรู้ ภูมิปัญญาสกัดก้ันไม่ให้เกิดเหตุได้ เช่น เพ่ือนจะช่วยคัดกรองพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจนน่าสงสัย จากเคย14 

ร่าเริงเป็นซึมเศร้า โดยการคัดกรองรวมไปถึงบุคลากรด้วย 15 

   ผศ.สุคนธา ศิร ิแจ้งเพ่ิมเติมว่า นอกจากอาการท่ีเป็นปัญหาแล้วคือ การส่งต่อไปสู่การรักษา ใน16 

โรงพยาบาลจะรักษาเน้นให้ยา จึงเห็นว่าควรหาแนวทางดูแลด้านสุขภาพจิตควบคู่ไปด้วย 17 

   รศ.พิทยา จารุพูนผล แจ้งเพ่ิมเติมว่า น่าจะเป็นความร่วมมือทุกภาควิชา เพราะต้องให้นักศึกษา18 

ทั้งคณะเข้ามามีส่วนร่วม ทุกภาควิชาร่วมกันเขียนโครงการและไปหารือกับ สปสช. หรอืหน่วยงานที่ให้19 

งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน จะได้เป็นโมเดลนําร่องด้านสาธารณสุขให้กับสถาบันการศึกษา โดยทําเป็นโครงการ20 

ระยะยาว แบ่งเป็นระยะ เริ่มจากคัดกรองและแก้ไข พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 21 

   ประธานฯ เสนอว่า ขอให้เริ่มจากภาควิชาระบาดวิทยาและภาควิชาอนามัยครอบครัวรว่มกันทํา22 

ดําเนินการจัดทําโครงการ และให้ประสานความร่วมมือกับภาควิชาต่างๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 23 

   ที่ประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 24 

 25 

   ๖.๒  ผศ.ทวี สายวิชัย แจ้งว่า บัณฑิตวิทยาลัยปรับระบบการทํางานเอกสารให้เป็น E-document 26 

และจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเอกสารวันละ ๑ ครั้ง ด้วยที่เป็น advisee นักศึกษา MPH นานาชาติซึ่งมีประเด็น27 

ที่ขอเสนอคือขณะน้ีการส่งเอกสารจะเป็น E-Thesis และต้องคลิกอนุญาตให้เผยแพรใ่นเว็บไซต์ 28 

www.li.mahidol.ac.th เท่าน้ัน ทําให้นักศกึษาไม่สามารถนํา Thesis ไปทํา manuscript ได้ ซึ่งคณบดีบัณฑิต29 

วิทยาลัยแจ้งว่าจะต้องคลิกอนุญาตเท่าน้ัน 30 

       รศ.พัชราณี ภวัตกุล แจ้งว่า นักศึกษา MPH จะต้องคลิกอนุญาตให้เผยแพร่เท่าน้ันถงึจะจบ31 

การศึกษา   32 
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    ผศ.สุคนธา ศริิ แจ้งว่า จากการสอบถามรองคณบดีฝ่ายการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่า ระบบ1 

เดิมจะมีช่องไม่เผยแพร่ตลอดชีวิต บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่ให้คลิกแล้ว เน่ืองจากมีปัญหาจากการตรวจสอบ 2 

เก่ียวกับการร้องเรียนคุณภาพ Thesis แต่จะมีการระงับการเผยแพร่ E-Thesis ระยะเวลานึง อาจจะ ๖ เดือน 3 

หรือ ๑ ปี จึงขอให้แจ้งประธานหลักสูตรฯ เสนอความคิดเห็นและโหวตคะแนนเรื่องระยะเวลาให้ชัดเจนในที่4 

ประชุม ส่วนนักศึกษา MPH นานาชาติ จะต้องตีพิมพ์เพ่ือขอจบการศึกษา ถ้าไม่ตีพิมพ์จะต้องเผยแพร่ E-Thesis 5 

ซึ่งถ้ามีระยะเวลาระงับการเผยแพร่น้อยกว่า ๑ ปี จะเกิดปัญหาในการขยายเวลานักศึกษา ถ้ามีนักศึกษารหัสปี 6 

๒๕๖๐ หรือเกิน ๒ ปี  7 

   ที่ประชุม   :   รับทราบ 8 

 9 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๕  น. 10 

     11 
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